
 

139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1102  —  627. mál.

Fyrirspurn
til efnahags- og viðskiptaráðherra um rekstrarform fjármálafyrirtækja.

Frá Eygló Harðardóttur.

1. Af hverju má aðeins reka fjármálafyrirtæki sem hlutafélög?
2. Hvaða önnur rekstrarform gætu komið til greina fyrir fjármálafyrirtæki, sbr. reglur um

þau í grannlöndum okkar, og hverjir eru helstu kostir þeirra og gallar að mati ráðherra?

Skriflegt svar óskast.


